

ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC... (Tiếp theo trang 1)

- Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (bình quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta lên 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch, nhất là sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,3 lần kế hoạch năm và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư; trong đó, đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn (Tập đoàn TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát và Tập đoàn KIC - Hàn Quốc) cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước và ngoài quốc tế, thực hiện dự án đầu tư - đây là những tín hiệu vui, là những hạt nhân, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển.

- Các chỉ tiêu về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, dự nợ tín dụng... đều đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; tinh thần sách trên địa bàn luôn vượt dự toán và vượt xa mục tiêu Đại hội đề ra.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 76% số xã và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trong đó trên 94% số hộ đã đầu nối, sử dụng thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm trước, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, nông thôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn xã hội hóa, phục vụ phát triển KTXH và nâng cao đời sống dân sinh. Mặc dù những năm gần đây vốn ngân sách nhà nước (NSNN) bị cắt giảm nhưng tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh vẫn tăng cao, bình quân tăng 20%/năm, trong đó vốn NSNN chỉ chiếm 6 - 7%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%, bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ... được chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt kết quả tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 6 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tăng 4 bậc so với năm trước - là 1 trong 9 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước; đã rà soát, cắt giảm 6% số dự án, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét.

Có được những kết quả nêu trên là do quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc phát triển KTXH của tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2018.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Đáng chú ý là: Việc chấp hành kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức sản xuất trong nông nghiệp ở một số địa phương chưa tốt; chăn

nuôi và nuôi trồng thủy sản nhìn chung còn tự phát, thiếu quy chuẩn; việc liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, hiệu quả không cao. Một số ngành, địa phương chưa tập trung và kịp thời tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước (QLNN) trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và giá phương còn hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của các dự án đầu tư. Việc chấp hành kỷ cương về giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đê điều, kênh mương ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây chưa nghiêm, chưa phát huy được vai trò tự quản, sức mạnh của quần chúng nhân dân nên hiệu quả còn hạn chế. Tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người và gia đình có công với cách mạng còn chậm. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa tốt, vẫn còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Công tác nắm và chủ động xử lý tình hình ở một số nơi chưa tốt; việc cung cấp thông tin cho báo chí, người dân và định hướng dư luận xã hội có mặt còn hạn chế. An ninh, trật tự ở một số địa phương, đơn vị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời những yếu kém, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018:
Dự báo tình hình chính trị, KTXH trong nước, trong tỉnh thời gian tới có những thuận lợi cần bàn song cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến động kinh tế thế giới, kinh tế của các nước lớn và một số nước trong khu vực; chính sách bảo hộ mậu dịch ở nhiều quốc gia có xu hướng gia tăng; dự địa để điều hành chính sách kinh tế vĩ mô ngày càng bị thu hẹp; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt; tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị ngày càng mạnh dạn, nham hiểm; hàng quá của những yếu kém trong công tác QLNN trên một số lĩnh vực không dễ giải quyết trong ngắn hạn... thời gian những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KTXH và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và những năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần quán triệt những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hướng phấn đấu đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch đầu năm, nhất là các giải pháp về tài ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn... Yêu cầu tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; đồng thời, khẩn trương rà soát và bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2018, tạo tiền đề phát triển cho những năm tới; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

*** Về phát triển kinh tế**
Một là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo 5 đột phá chiến lược.

Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo lập, hình thành quan hệ sản xuất mới (như tổ đội, hiệp hội, HTX kiểu mới, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...), gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch trong từng lĩnh vực (cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hữu cơ để định hướng chỉ đạo sản xuất, bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững. Đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác thủy sản ở tất cả các tuyến, nhất là đánh bắt xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chủ động xây dựng và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, bão (kể cả phương án phòng, chống siêu bão) theo phương châm "4 tại chỗ", khắc phục tu dưỡng chủ quan, trông chờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới phương thức sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực chất và bền vững. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã được công nhận đạt chuẩn; chú trọng duy tu, bảo dưỡng, quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng và tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCC), bảo đảm 100% các xã đến kỳ xét công nhận lại vẫn đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn và các huyện đăng ký đạt chuẩn trong các năm 2018 - 2019 nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; trong đó, vừa chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng vừa phải tích cực đổi mới phương thức sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

Đồng thời, chính quyền cấp huyện, cấp xã cần chủ động và giải quyết thật tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên mỗi địa bàn, như: thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường; quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang công dân; xử lý nghiêm nạn khai thác cát, nước ngầm trái phép và tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các sông ngòi, kênh mương; tập trung giải quyết các hiểm họa đối với công trình đê, kè, cống; kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng trộm cắp vặt, cá độ, cờ bạc, tín dụng đen, bán hàng đa cấp và quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Hai là, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ - xác định đây là yếu tố quan trọng, đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình; trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, đồng thời tổ chức lập các quy hoạch chi tiết, xây dựng cơ chế ưu đãi và tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực ven biển (gồm cả các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và nhà đầu tư thực chất). Chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động và ít gây ảnh hưởng đến môi trường vào các khu, cụm công nghiệp liên tục; nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn. Tăng cường phát triển nghề và làng nghề; nâng cao chất lượng các sản phẩm làng nghề truyền thống. Tích cực hoàn tất các thủ tục theo quy định để sớm khởi công tuyến đường bộ ven biển và triển khai các dự án ven biển chủ trương đầu tư như khu công nghiệp Thủy Trường của Tập đoàn KIC - Hàn Quốc, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn Trường Hải - Lộc Trời, đầu tư nâng cấp đường



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Damsan.

Ảnh: THU THỦY

tỉnh 221A, 223, đường từ thành phố đi Đông Tu - Hưng Hà và một số dự án quan trọng khác. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ ghi trong thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn: Dầu khí, Điện lực, Than - Khoáng sản Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện có và các công ty đa quốc gia của Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia về xây dựng tổ hợp công nghiệp khí và nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, công suất 2.000MW tại khu vực ven biển, tạo động lực mới cho phát triển KTXH của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển KTXH, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; coi phát triển doanh nghiệp và các HTX trong nông nghiệp là nội dung then chốt để xây dựng và phát triển các quan hệ sản xuất mới của địa phương. Tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp; duy trì cơ chế đối thoại định kỳ và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ và các cơ chế, chính sách của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công, khuyến nghiệp, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường (cả trong nước và nước ngoài), thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và du lịch theo quy hoạch, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Ba là, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN ở các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý đất đai XDCC, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Luật Đầu tư, các nghị định, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; đặc biệt, chú trọng xử lý nợ đọng XDCC theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, chủ động rà soát quy mô các dự án đã được phê duyệt, cắt giảm các hạng mục chưa thật cần thiết, điều chỉnh quy mô đầu tư, dần tiến độ thực hiện hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để hoàn thành các dự án, hạn mức thực sự cấp thiết, kiên quyết không để kéo dài, phát sinh nợ công, nợ đọng XDCC; đối với các công trình đã hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư và không tăng các chi phí. Áp dụng linh hoạt hình thức lựa chọn nhà đầu tư qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án phát triển đô thị hoặc khu dân cư để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xã hội hóa các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm

cạnh tranh, lành mạnh, nâng cao giá trị các khu đất đối ứng cho các dự án BT theo nguyên tắc đầu thầu, đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát các dự án đầu tư đối tác công - tư theo Nghị định số 63 của Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Đối với các dự án đã đủ điều kiện thì khẩn trương triển khai thực hiện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, trọng tâm và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

*** Về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền**
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm bớt thành phần hồ sơ của các thủ tục, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLNN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu thí điểm cho thuê tài sản và đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số tài sản công (như các công trình về văn hóa, thể thao, công tác khuyến công, khuyến nghiệp, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường (cả trong nước và nước ngoài), thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và du lịch theo quy hoạch, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở dân cư phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và các quy định của Nhà nước. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.

*** Về lĩnh vực văn hóa - xã hội**
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh; trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công còn hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng và thực hiện tốt việc rà soát, thực chứng các trường hợp được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, bảo đảm ổn định, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm

học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang chỉ đạo để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

*** Về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền**
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm bớt thành phần hồ sơ của các thủ tục, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLNN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp y tế, dạy nghề, cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền, công viên cây xanh... nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và hiệu quả vốn đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở dân cư phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và các quy định của Nhà nước. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.

*** Về lĩnh vực văn hóa - xã hội**
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh; trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công còn tồn đọng và thực hiện tốt việc rà soát, thực chứng các trường hợp được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, bảo đảm ổn định, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm

học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang chỉ đạo để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

*** Về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền**
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm bớt thành phần hồ sơ của các thủ tục, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLNN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp y tế, dạy nghề, cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền, công viên cây xanh... nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và hiệu quả vốn đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ thể thao. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản, kết luận chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự; đặc biệt là Điện mật ngày 16/6/2018 và Kết luận hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong phạm vi toàn tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân (nhất là công nhân, học sinh, sinh viên..., vùng khó khăn và đồng bào có đạo), xử lý kịp thời, kiên quyết, đúng luật, hợp tình hình các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở; bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan đầu não của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật và các công trình kinh tế, chính trị, văn hóa trọng điểm của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các lực lượng chức năng trong tham mưu chỉ đạo và xử lý tình hình của địa phương với phương châm "việc xảy ra ở đâu phải thực hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm bớt thành phần hồ sơ của các thủ tục, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLNN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp y tế, dạy nghề, cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền, công viên cây xanh... nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và hiệu quả vốn đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở dân cư phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và các quy định của Nhà nước. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.

*** Về lĩnh vực văn hóa - xã hội**
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh; trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công còn tồn đọng và thực hiện tốt việc rà soát, thực chứng các trường hợp được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, bảo đảm ổn định, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm

học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đồng thời, tràn trọng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà để tỉnh ta phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!